

TẾT TẾT TẾT

Người Việt ở Bỉ đón Tết

■ ■ ĐỖ THỊ CHƯƠNG ĐÀI

Kể ra, nếu không ai lo cho ai, Tết vẫn cứ đến với mọi người và trước Tết khoảng mười bữa, gia đình nào cũng sẽ bắt đầu đến các cửa hàng Việt, Hoa ở Bruxelles, Liège chọn mua nhang đèn, trà rượu, bánh mứt để cúng rước ông bà trong đêm giao thừa và thức ăn để chuẩn bị tiệc tùng trong 3 ngày tết.

Hằng năm, cứ vào cuối thu, khi Tết hãy còn xa và lá vàng trong khu rừng dẻ mênh mông ven thành phố còn chưa rụng hết, chúng tôi đã bắt đầu họp bàn lo tổ chức Tết.

Vào những ngày này, người ta thay hoa mai bằng những cành hoa forsythia cắt sớm đem vào nhà sưởi ấm, ép nở giữa mùa đông, dầu không hương thơm ngào ngạt, vẫn cho ta một màu vàng đậm thắm. Rồi chọn 1 ngày nghỉ cuối tuần gần Tết, mời bạn bè thân thuộc đến nhà, cùng chúc nhau những điều lành cho năm mới trong 1 bữa tiệc có bánh chưng, bánh tét, giò chả, thịt kho, dưa giá, măng hầm... như mâm cỗ ở quê nhà.

Như thế vẫn chưa đủ. Tết phải có ca hát nữa. Những năm 1980, khi bà con chân ướt chân ráo mới sang Bỉ, Hội người Việt Nam tại Bỉ đã tổ chức những đêm hát cải lương vào dịp tết, tuy "đào kép" chỉ là những nghệ sĩ nghiệp dư, nhưng cũng đủ làm nức lòng kiều bào.

Những năm 1990, văn nghệ tết của Hội có phần ít rôm rả hơn bởi thế hệ một đã "già" đi và thế hệ thứ hai chưa kịp trưởng thành. Phải đến sau năm 1998, Tết của người Việt ở Bỉ mới khởi sắc trở lại. Tết năm Canh Thìn 2000, văn nghệ tết của Hội đã có sự tham dự kỷ lục của 800 kiều bào và bạn bè Bỉ, có cả các du học sinh tham gia và còn được Đại sứ Huỳnh Anh Dzũng giúp đỡ.

Năm Đinh Hợi 2007, nhờ uy tín đạt được và sự ủng hộ của bạn bè người Bỉ, Tết của Hội được thị xã Ixelles thuộc thủ đô Bruxelles, nơi có đông đảo kiều bào làm ăn sinh sống, đề nghị hợp tác tổ chức văn nghệ tết trong khuôn khổ lễ hội mừng năm mới của người châu Á.

Tết Mậu Tý 2008 diễn ra trong khán phòng Marni của thị xã, ấm áp hơn ngoài trời. Tết Kỷ Sửu, chúng tôi cũng sẽ tổ chức tại Marni như năm qua và cố gắng nâng cao chất lượng nghệ thuật hơn nữa. Đoàn Trường Sơn đã tập dượt các điệu múa dân tộc như Chàm Rông, Vui được mùa, Cà Tu, múa nón Thái, múa sạp...

Qua đây, chúng tôi cũng xin gửi về quê nhà lời chúc mừng năm mới nhiều sức khỏe và thành công, hy vọng nước nhà sẽ vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. ★

